



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
6 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน,กรุงเทพธุรกิจ,สยามรัฐ,ไทยรัฐ,ข่าวสด,ไทยโพสต์,ผจก.รายวัน,คมชัดลึก,แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า , เว็บไซต์ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, mcot,workpointnews, thaipost,js100,thestandard, innnews, the Bangkok insight, newtv,nationtv, workpointnews,

-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. ประกาศให้ 4 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริการพิเศษฮ่องกง, สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก,ไอเอ็นเอ็น,เว็บไซต์แนวหน้า,thaigov

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ.มอบให้อสม.คนทั่วประเทศ ทำหน้ากักอนามัยผ้า 1.3 ล้านชิ้น แจกประชาชนฟรี และให้ความรู้ในการใช้หน้ากาก โดยประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วย ให้ใช้หน้ากากผ้า เมื่อต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น หรือใช้รถขนส่งสาธารณะ สำหรับบุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจทุกโรค และผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีอาการไอ จาม ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้บุคคลอื่น ส่วนบุคลากรการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจรุนแรง ควรใช้ชนิด N95

สื่อที่นำเสนอ : มติชน,กรุงเทพธุรกิจ,ผจก.รายวัน,ข่าวสด, แนวหน้า,คมชัดลึก,ไทยโพสต์,ไทยรัฐ,ไทยรัฐออนไลน์,ผจก.ออนไลน์ , มติชนออนไลน์,เว็บไซต์แนวหน้า,ช่อง3,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,js100,thaiquote,one31,prachachat,thaipbs,สำนักข่าวไทย,สวท., ไอเอ็นเอ็น,ทีวีทุกช่อง

เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว พบผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย โดยเป็นชายชาวอิตาลี อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มาจากอิตาลีถูกส่งตัวไปที่รพ.ชลบุรีแล้ว , ชายไทย อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มาจากประเทศอิตาลี ผ่านด่านคัดกรองโดยไม่มีอาการ ภายหลังพบว่ามีอาการป่วย จึงมารักษาด้วยตนเองที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งที่ จ.ชลบุรี อีกรายเป็นชายชาวจีน มาจากอิหร่านเพื่อมาต่อเครื่อง เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตรวจพบที่ด่านคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนี้ถูกส่งตัวไปรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร และรายที่ 4 เป็น นักศึกษาชายไทย มาจากประเทศอิหร่าน ไม่มีไข้ที่ด่านคัดกรอง แต่ภายหลังมีอาการป่วยจึงเดินทางมารักษาตัวที่รพ.แห่งหนึ่งที่ จ.นครศรีธรรมราช สรุปรวมสะสม 47 ราย ยังรักษาตัวที่รพ. 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย สรุปประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 47 ราย รักษาหาย 31 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยังเหลือรักษาในรพ.อีก 15 ราย 1 รายที่อาการหนักตรวจไม่พบเชื้อ แต่อยู่ในการดูแลของแพทย์ใกล้ชิด ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดจึงควรกักตัว 14 วัน กระทรวงได้ยกระดับ สำหรับแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ และยังไม่พ้นช่วง 14 วัน มีรายชื่อทั้งหมด จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จะมีพจน.สาธารณสุขในพื้นที่ไปตรวจติดตาม เผื่อระวังโรคอย่างเคร่งครัด จนครบไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 34 (1) พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หากจะออกนอกพื้นที่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานให้ทราบเพื่อพิจารณาและให้คำแนะนำการป้องกันตัวเองและสังคม

นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า ประเทศที่ต้องเฝ้าระวังใน 4 อันดับแรกคือ จีน เกาหลีใต้ อิหร่านและอิตาลี โดยในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในลำดับ ที่ 20 และลำดับที่ 19 คือนอร์เวย์

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แรงงานไทยที่เพิ่งกลับจากเกาหลีใต้ ทุกคนเมื่อกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ควรรับผิดชอบกับตัวเองครอบครัวและสังคม แม้จะไม่ป่วยก็ควรมีการกักตัวเองอยู่กับบ้าน 14 วัน และขอให้แยกตัวออกจากครอบครัวด้วย ช้าที่ยังไปกินหมูกระทะกันอยู่ คนเสี่ยงที่สุดคือคนในครอบครัวเขาเอง ส่วนคนที่กินในร้านไม่มีความเสี่ยง เพราะอยู่กับความร้อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ,เว็บไซต์คมชัดลึก,newtv,thaipost,ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รรมว.สธ. สั่งให้ยกเลิกประกาศที่ให้เจลแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และ อย.ได้ปฏิบัติตามแล้ว เท่ากับผู้ผลิตเครื่องสำอางกลับมาผลิตเจลแอลกอฮอล์ได้ เพื่อแก้ปัญหาสินค้าขาดตลาด

-อย. ได้เชิญผู้ประกอบการ ผลิตเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ชี้แจงให้เข้าใจสถานะของผลิตภัณฑ์ว่ายังคงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยคกก.เครื่องมือแพทย์ได้มีมติให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายของเครื่องสำอาง โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70 % ขึ้นไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และชี้แจงให้ผู้ประกอบการทราบวิธีการผลิตที่ถูกต้อง และเร่งเพิ่มกำลังผลิต พร้อม ทั้งเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกในการรับจดแจ้ง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐาน และมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมแนะประชาชน 4 สูตรการผลิตเจลล้างมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำเอง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด,mcot,สวท.,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9,NB</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ และ ไม่กักตัวอยู่ที่บ้าน แต่มีภาพปรากฏตามที่ต่าง ๆ ในโลกโซเชียล ว่า ขอยกกังวลใจ เพราะมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศ และบุคคลเหล่านี้ผ่านการคัดกรองแล้วไม่พบว่ามีอาการไข้ จึงให้กลุ่มคนเหล่านี้แจ้งสถานที่อยู่อาศัยและเบอร์ติดต่อกลับ ส่วนคนที่กลับมาแล้วมีอาการไข้ ได้คัดแยกไปรักษาตัวแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน นายวีรกุล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เผยข้อสั่งการ “นายกฯ แรงงานผิดกม.ที่กลับจากเกาหลีใต้ให้อยู่ “พื้นที่ควบคุมโรค” ที่รัฐกำหนด 14 วัน ส่วนที่กลับมาก่อนหน้าวันที่ 4 มี.ค. ต้องกักตัวเองที่บ้านจนครบ 14 วัน พร้อมส่งเจ้าพนักงานติดตาม ฝ่าฝืนไม่ทำตามมีโทษ เตือนหากไม่กักตัวเอง คนในบ้านจะเสี่ยงสุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์,เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีกระแสข่าวว่า รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้รับผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ได้มีการควบคุมพื้นที่จุดหนึ่งบริเวณอาคารของรพ.ท่าศาลา เป็นพื้นที่ควบคุมการปลดเชื้อสูงสุด ห้ามไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด เร่งประสานข้อมูลระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามตัวบุคคลผู้โดยสารรถบัสคันเดียวกันกับผู้ป่วยติดเชื้อรายนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน,มติชนออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง,สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ปทุมธานี แฉลงหญิงสาวที่เสียชีวิตในโรงแรมไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด -19 สำหรับประชาชนทั่วไป ว่า สิ่งสำคัญคือลดการสัมผัสด้วยการล้างมือบ่อยๆ และหากต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่นจะต้องใส่หน้ากากผ้าก็จะสามารถป้องกันโรคได้ สำหรับการป้องกันสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถปฏิบัติตน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ซึ่งการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงและออกกำลังกายอยู่เสมอ ก็จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์,สำนักข่าวไทย,เว็บไซต์แนวหน้า,เดลินิวส์ ,สยามรัฐ,ไทยโพสต์,ผจก.ออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 5 ,bangkokbiznews,thaipbs,thestandard,newtv</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ออก.ได้จัดหายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้มีจัดหาและสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือที่รู้จักกันในชื่อ T-705 หรือ Avigan โดยขณะนี้ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคสำรองยาดังกล่าวไว้แล้วจำนวน 40,000 เม็ด สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 900 คน รวมทั้งได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบในต่างประเทศ เพื่อนำเข้าวัตถุดิบมาวิจัยพัฒนาและผลิตยาดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ออก.ได้เร่งกำลังการผลิตยาต้านไวรัสเอ็ดส์ Lopinavir/ritonavir และใช้หวัดใหญ่ Oseltamivir ซึ่งเป็นยาที่รพ.ราชวิถีใช้รักษาผู้ป่วยโควิด - 19 ได้ผล สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 2 แสนคน รวมถึงมีการผลิตยา Chloroquine ซึ่งใช้เป็นยารักษามาลาเรีย ผลิตขึ้นคลังได้ในเดือน เม.ย.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-2019 การป้องกันตนเองและครอบครัวสามารถทำได้ด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปแหล่งชุมชน ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพโดยสังเกต 3 จุดที่สำคัญ คือ มีข้อความระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค” “ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” หรือมีสารสำคัญเป็นสารฆ่าเชื้อ มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย ออย. วอส. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก ออย. ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า,คมชัดลึก,มติชน,สยามรัฐ,ไทยรัฐ,ผจก.รายวัน,ข่าวสด,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,มติชนออนไลน์,mcot</p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้เชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาประชุมเพื่อให้เป็นกรรมการและให้ข้อมูลกับศูนย์แถลงข่าวดังกล่าว ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะไม่เข้าช้อนกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขจะแถลงข่าวประมาณ 11.00 น. ของทุกวันแต่ศูนย์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นมาที่ทำเนียบรัฐบาลนี้จะเป็นการไปต่อยอดและหยิบบางประเด็นในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงมาขยายและให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงการท่องเที่ยว เป็นต้น เราจะไม่ไปแถลงซ้ำ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะแถลงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อ จำนวนคนที่ติดเชื้อ จำนวนผู้เสียชีวิต การเฝ้าระวัง รวมทั้งโรคที่เกิดขึ้น</p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นัดประชุมด่วนผู้ว่าฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายอนุทิน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชาวยูวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรอมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ร่วมประชุมชี้แจงในประเด็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โควิด-19และนโยบายรับมือการเดินทางกลับของแรงงานไทยที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ เน้นย้ำผู้ว่าฯ ในฐานะเป็นประธานคกก.โรคติดต่อจังหวัด ต้องตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยทุกช่องทาง หากใครอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง ต้องแยกออกไป ส่วนคนที่มาจากเกาหลีใต้ โดยเฉพาะจากเมืองแทกู และคยองซัง จะต้องเข้าพื้นที่ควบคุมของรัฐบาล ส่วนบุคคลที่กลับมาจากประเทศอื่น หากผ่านการคัดกรองแล้ว จะต้องกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมกันนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยทหาร ในการจัดหาพื้นที่ กักกันตัวกลุ่มฝิ่นน้อย ส่วนจังหวัดใดที่มีกลุ่มฝิ่นน้อยกระจายตัวไปตามอำเภอต่างๆ ให้นายอำเภอ เป็นผู้พิจารณาหาพื้นที่ควบคุม โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และ 3 คือ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ที่มีจำนวนแรงงานผิดกฎหมาย เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ จำนวนมาก ให้พิจารณาคุมเข้มเป็นพิเศษ</p> <p>นายอนุทิน ชาวยูวีรกุล รองนายกฯ และ รอมว.สธ. กล่าวว่า ไม่ว่าจะเดินทางกลับจากประเทศใด ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีใบรับรองการตรวจวัดไข้ เพื่อยืนยัน จึงจะสามารถเดินทางกลับได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์,เว็บไซต์คมชัดลึก,เว็บไซต์สยามรัฐ,เว็บไซต์ไทยรัฐ,ผจก.ออนไลน์,เว็บไซต์แนวหน้า ,thebangkokinsight,nationtv,mcot,Bangkokbiznew,thh thailand</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก K Bank Live โปสต์ว่า ธนาคารได้รับแจ้งจาก สธ. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ว่ามีผู้ป่วยโรค โควิด-19 ชาว อิตาลี เข้ามาใช้บริการศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ แหลมฉบัง ชั้น 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม เวลาประมาณ 14.00 น. เพื่อความปลอดภัยขอปิดทำการสาขาแหลมฉบัง 14 วัน เพื่อทำความสะอาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,nationweekend</p> <p>-เสนอข่าว สำนักจุฬาราชมนตรี" ออกแถลงการณ์แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้ 1.ให้หลีกเลี่ยงการสละมด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสละม กันเท่านั้น 2.สำหรับศาสนสถาน (มัสยิด) ให้ผู้ดูแลหมั่นทำความสะอาด จัดหาเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไว้ภายในมัสยิด อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะละหมาด งดการรับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม ให้แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเอง และงดการรับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19 โดยการสนับสนุนอาหารสำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวัง รวมถึง บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยรพ.ที่ต้องการรับสนับสนุนติดต่อได้ที่ โทร 1788</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว รอมว.พาณิชย์สั่งการ จัดสรรหน้ากากอนามัย 7 แสนชิ้น/วัน ต้องไปถึงสถานพยาบาลทั่วประเทศ ให้เวลาผู้ประกอบการ 3 วันเคลียร์สต็อก ตั้งแต่ 9 มี.ค. ต้องขาย 2.50 บาท/ชิ้น ย้ำ ห้ามส่งออกเด็ดขาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว สดม.แจ้งว่า มีกลุ่มคนไทยที่ลักลอบไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ ได้ทยอยเดินทางกลับประเทศไทย 193 ราย ตรวจคัดกรองที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มียอดส่งกลับ 135 ราย สงสัยติดเชื้อเนื่องจากมีไข้สูง 2 ราย นำตัวส่ง รพ.รามธิบดี เพื่อตรวจหาเชื้อ และผ่านด่านการตรวจคัดกรองปกติ 133 ราย แต่ต้องทำการกักตัวที่บ้านพัก เพื่อเฝ้าระวัง 14วัน ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง มียอดส่งกลับ 58 ราย ไม่พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ แต่ต้องกักตัวที่บ้านพัก 14 วัน ขณะนี้มีบรรดาแรงงานไทยผิดกม.ที่เดินทางกลับมา ตั้งแต่วันที่ 2-4 มีนาคม 358 ราย มีไข้ 21 ราย ไม่พบการติดเชื้อ 19 ราย รอมผลตรวจจากแพทย์อีก 2 ราย และผ่านการตรวจตามปกติ 337 ราย แต่ต้องกักตัวที่บ้านพัก เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน,กรุงเทพธุรกิจ,แนวหน้าหน้า,ผจก.,ไทยรัฐ,สยามรัฐ,ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว เอ็มเคสุกี้ สาขาปิ่นเกล้า ปิด 1 วัน หลังพบลูกค้ามาจากประเทศเสี่ยงมาใช้บริการ ให้พวง.ทำความสะอาด</p> <p>- เสนอข่าว ซีพีเตรียมลงทุน 100 ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยเหลือในการผลิตหน้ากากที่กำลังขาดแคลน</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1. สถานที่กักตัวแรงงานไทยผิดกม.ที่กลับจากเกาหลีใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ไทยรัฐ ,เว็บไซต์คมชัดลึก,เว็บไซต์แนวหน้า,bangkokbiznews</p> <p>-เสนอข่าว เหล่าทัพเตรียมสถานที่กักกันโรค สำหรับแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ กักตัว 14 วัน โดยกองทัพอากาศเตรียมพื้นที่โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พื้นที่กองบัญชาการกองทัพไทย จะใช้พื้นที่อาคารรับรอง หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี หรือบ้านพักรับรอง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ที่แหลมแท่น จ.ชลบุรี กองทัพบก ใช้พื้นที่อาคารรับรองสวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กองทัพอากาศ ใช้โรงเรียนการบิน อ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กำแพงแสน จ.นครปฐม ส่วนกองทัพเรือ ใช้อาคารรับรอง 3-8 อ่าวตงตาล ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขณะคนที่กลับมาแล้ว ทางจังหวัดมีอำนาจเรียกตัวมากักได้ตามกฎหมาย สำหรับการเตรียมการหากสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 จะมีการตั้งรพ.สนาม ในพื้นที่ของมณฑลทหารบก เพื่อสนับสนุนสธ.หากมีการร้องขอ</p> <p>2. ตรวจโรคแรงงานไทยผิดกม.ที่กลับจากเกาหลีใต้ สื่อที่นำเสนอ : nationtv, เว็บไซต์เดลินิวส์, เชียงใหม่นิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สสอ.แม่ลาว จ.เชียงราย เข้าตรวจโรค ตรวจวัดไข้และตรวจสอบสุขภาพของ น.ส.รัชณี มูลสถาน อายุ 24 ปี พร้อมครอบครัว หลังจาก ที่ น.ส.รัชณี ซึ่งเป็นแรงงานผิดกม.ที่กลับจากเกาหลีใต้ มาถึงไทยวันที่ 3มี.ค. แต่เมื่อวันที่4 มี.ค. ได้พาครอบครัวไปกินหมูกระทะที่ร้านเวียงหลวงหมูกระทะแอนซีฟู้ด เชียงราย ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือกักตัวที่บ้าน 14 วัน และยังมีชาวบ้านในต.โป่งแพร่ อีกคนที่กลับมาก่อนหน้านี้ ก็ได้รับการตรวจสอบสุขภาพเช่นเดียวกัน</p> <p>3. แรงงานไทยผิดกม.กลับจากเกาหลีไม่กักตัว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Red Skull Society เผยภาพพฤติกรรมของ หญิงไทยรายหนึ่ง เพิ่งเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา และเดินทางไปเที่ยวที่ จ.กระบี่ ต่อโดยไม่ทำตามคำแนะนำ โดยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ลงจากเครื่องบินก็เข้าห้องสแกนหาเชื้อไวรัสโคโรน่าเลย ผลสแกนเบื้องต้นก็ไม่พบเชื้อใดๆ และตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ไม่พบว่ามีอาการใดๆที่จะบ่งบอกว่าตัวเองติดเชื้อดังกล่าว ขอให้ทุกคนสบายใจได้ ที่ภูเก็ตอากาศร้อน คนที่นี้ไม่ใส่ผ้าปิดจมูก เพราะถ้าใส่อาจตายเพราะขาดอากาศหายใจ..แทนที่จะตายด้วยเชื้อโคโรนา</p> <p>4. แรงงานไทยผิดกม.ในติดเชื้อในเกาหลีใต้ สื่อที่นำเสนอ: msn</p> <p>-เสนอข่าว รองปลัดกระทรวงแรงงาน เผย ได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ติดเชื้อ COVID-19 คนแรกที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทางกระทรวงฯได้เข้าไปดูแล เบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาการไม่รุนแรง เกาหลีใต้ได้นำรถมารับเข้าไปดูแลที่โรงพยาบาลทันที และตอนนี้กำลังดูสามี่ของแรงงานคนนี้เพิ่มเติมด้วย ขณะนี้มีแรงงานบางส่วนเดินทางกลับมาไทย ก่อนที่จะมีการระบอดหนักที่เกาหลีใต้แล้ว พร้อมกันนี้ยังขอประสานกับตม.เกาหลีใต้ เพื่อขอรายชื่อแรงงานผิดกฎหมายทั้งหมดที่จะเดินทางกลับมาไทย เพื่อเฝ้าระวังโรคเมื่อเดินทางถึงไทยและกลับยังภูมิลำเนา</p> <p>5. การสื่อสารข้อมูลผู้ป่วย สื่อที่นำเสนอ: bbc</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่าข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยที่รายงานในเอกสารซึ่งใช้สื่อสารภายในระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์กับข้อมูลที่รายงานต่อสาธารณะเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ไม่มีการปกปิดข้อมูล แต่ยอมรับว่าในบางกรณีไม่ได้แถลงข่าวยืนยันการพบผู้ป่วยรายใหม่ทันที เพราะต้องรอผลการตรวจซ้ำและเก็บข้อมูลอื่นประกอบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สธ.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเอกสารที่หลุด ออกมานี้เป็นเอกสารภายในที่ใช้สื่อสารระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์ จึงมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้รับทราบและรู้ทั่วถึงกัน</p> <p>บีบีซีไทย พบว่า เอกสารฉบับนี้ไม่มีข้อมูลที่เป็นการเปิดเผยเอกลักษณ์บุคคลของผู้ป่วย มีเพียงลำดับผู้ป่วย, วันที่ยืนยันผล, อายุ, ชนิดของผู้ป่วย (เช่น คัดกรองจากสนามบิน เดินทางมาพบแพทย์เอง หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา) อาการป่วย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>6.ปัญหาพรพ.ขาดแคลนหน้ากอนามัย สื่อที่นำเสนอ : newtv</p> <p>- เสนอข่าว เพจ Drama-addict โพสต์ภาพเอกสารพร้อมข้อความระบุว่า ใครมีหน้ากากเหลือ พอส่งต่อให้รามามาได้ รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามารัตนบุรี กล่าวว่า ในวันนี้มีการประชุมเรื่องหน้ากอนามัย โดยศูนย์บริหารจัดการหน้ากอนามัยของกรมการค้ำภายในจะจัดสรรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย โดยจัดสรรให้แก่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รพ.มหาวิทยาลัย 20 แห่ง คณะทันตแพทย์ 13 แห่ง รพ.สังกัด กทม. รพ.เอกชน และสถานพยาบาลสังกัดอื่น รวม 7 แสนชิ้นต่อวันโดยเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.เป็นต้นไป</p> <p>7.คิวซื้อหน้ากอนามัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านสุระธรรม รอต่อคิวซื้อของในร้านยากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แต่ที่ซื้อหน้ากอนามัยไม่ได้เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงเอาป้ายมาแปะบอก แอลกอฮอล์ , เจลล้างมือ , หน้ากาก และ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p>	
<p>Fake news สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ฯ เผยกระทรวงสาธารณสุข แจง ข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่า “จังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อ 3 คน เพื่อนที่ทำงานโรงพยาบาลบอกรมา และมีการปิดข่าว” ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดขอนแก่น ขอให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่น่าเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ตามที่ได้มีข่าวปรากฏบนสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง บางบัวทอง – บางใหญ่ มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 แต่ปิดข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่น่าเสนอ : มติชน,ข่าวสด,ผจก.รายวัน,สยามรัฐ,แนวหน้า,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,ผจก.ออนไลน์,เว็บไซต์โพสทูเดย์, business today, sanook</p> <p>-เสนอข่าว จีน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (NHC) ของจีน เปิดเผยแผนการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวบรวมผลการชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 หลายราย ผลการชันสูตรและการสังเกตการณ์ทางพยาธิวิทยา พบการกลายพันธุ์ในปอด (pulmonary mutation) หลายระดับ ม้ามหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพและตาย (necrosis)</p> <p>-มีรายงานว่า ชายหนุ่มชาวจีน ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาหาย เสียชีวิตเพียง 5 วัน หลังได้รับอนุญาตกลับบ้าน</p> <p>-WHO เปิดบัญชีทางการบน TikTok เพื่อใช้เป็นพื้นที่ที่สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ที่ถูกต้องให้กับผู้คนทั่วโลก</p> <p>-สหรัฐฯ กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ แถลงว่า มีแผนจะซื้อหน้ากากอนามัยแบบ N95 จำนวน 500 ล้านชิ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง 18 เดือนข้างหน้า ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 11 คน ในจำนวนนี้รวมถึงรายแรกที่พบในแคลิฟอร์เนีย และผู้ว่าการรัฐได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว</p> <p>-การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สร้างปมขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับมาเลเซีย ล่าสุด ไต้หวันกล่าวหาว่า จีนอยู่เบื้องหลังกรณีถูกรัฐชาราวักของมาเลเซียสั่งห้ามชาวไต้หวันเข้าเมือง เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>-มาเลเซีย มีผู้ติดเชื้อ 50 ราย</p> <p>-ญี่ปุ่น ประกาศกักโรค 14 วัน “พลเมืองจีน-เกาหลีใต้” ทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศ</p> <p>-เกาหลีใต้ ยอดผู้ติดเชื้อ 6,088 คน และผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 35 คน</p> <p>-อิหร่าน อ้างสหรัฐฯอาจเป็นผู้บงการหลักที่อยู่เบื้องหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในจีนและต่อมาก็คืออิหร่าน พร้อมขู่ว่าท้ายที่สุดแล้วไวรัสจะหันไปเล่นงานคนที่ปล่อยมันออกมาเสียเอง อิหร่านมีผู้เสียชีวิต รวม 107 ราย ผู้ติดเชื้อ 3,515 ราย</p> <p>-อิตาลี มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเป็น 148 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,858 ราย ทางการมีคำสั่งปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันพฤหัสบดี จนถึงอย่างน้อยวันที่ 15 มีนาคม</p> <p>-แอฟริกาใต้ ฮังการี สโลวีเนีย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรกของประเทศ</p> <p>-สำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลก ล่าสุด อยู่ที่ 3,308 ราย ติดเชื้อ 96,739 ราย และหายป่วยอีก 53,953 ราย ผู้ป่วยมากที่สุดยังคงเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ 80,565 คน เสียชีวิต 3,012 ราย รักษาหาย 52,109 คน เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,621 คน เสียชีวิตแล้ว 35 ราย รักษาหาย 41 คน อิตาลีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 587 คน รวม 3,089 คน เสียชีวิตแล้ว 107 ราย รักษาหาย 276 คน อิหร่านติดเชื้อ 2,922 คน เสียชีวิตอย่างน้อย 92 ราย ญี่ปุ่นมีติดเชื้อ 1,037 คน แบ่งเป็นในประเทศ 331 คน บนเรือสำราญโดมอนด์ปรีนเซส 706 คน และเสียชีวิตรวม 12 คน รักษาหาย 43 คน ฝรั่งเศสป่วย 285 คน เสียชีวิตเพิ่มเป็น 4 ราย รักษาหาย 12 คน สหราชอาณาจักรติดเชื้อรวม 85 คน รักษาหาย 8 คน เยอรมนีติดเชื้อเพิ่มมากถึง 109 คนในวันเดียว ทำให้ยอดผู้ป่วยมีอย่างน้อย 349 คน จำนวนนี้หายแล้ว 16 คน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่น่าเสนอ : มติชน บทนำ</p> <p>-กล่าวว่า กรณีนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางควบคุมแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ว่าโดยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุด คือ แทกูและคยองซัง จะต้องถูกควบคุมในพื้นที่ 14 วัน จะมีแพทย์ แพทย์ทหาร แพทย์เคลื่อนที่เร็วเข้ามาช่วยดูแล ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากเมืองอื่นของเกาหลีใต้ ก็มีขั้นตอนคัดกรอง ถ้าเป็นไข้จะส่งตัวไปยังรพ.เพื่อตรวจอาการ และกักตัวไว้ ส่วนผู้ที่ไม่มีไข้ จะส่งไปยังพื้นที่ควบคุมตามภูมิลำเนา 14 วัน โดยก.มหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดหาสถานที่รองรับ ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดี ช่วยลดความตื่นตระหนกของสังคม</p>	
<p>สื่อที่น่าเสนอ : มติชน คอลัมน์เหยี่ยวโลก</p> <p>-กล่าวว่า ประชาชนตั้งความหวังไว้สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการกับแรงงานผิดกม.ที่จะกลับจากเกาหลีใต้ หลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจเชิงนโยบายได้เฉียบคมประกาศ ไม่เอาผิดไม่เอาโทษ และไม่ขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศกับ แรงงานไทย ที่ลักลอบเข้าเมืองแอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลดีกับเกาหลีเพื่อลดความเสี่ยงคนที่มีโอกาสติดเชื้อ ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ และ ลดภาระการรักษาพยาบาล แต่ภาระทั้งหมดกลับมามากแก่ประเทศไทย ที่เป็นจุดหมายปลายทาง จึงขอถามถึง มาตรการรับมือของรัฐบาลไทย ซึ่งประเด็นที่บอกว่า ไม่มีกฎหมายห้ามคนไปในพื้นที่สาธารณะ ไม่น่าจะเป็น คำตอบ จากผู้มีหน้าที่บริหารประเทศ ด้านรพ.ต่างประเทศ รพ.แรงงาน ก็ยังเสียบอยู่ ขณะที่รพ.สธ. ที่เป็นผู้รับชะตากรรมถึงกับช็อกกับเรื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นี้ ได้แต่ให้ รมว.คมนาคม ออกมาบอกว่า จะหารถไปรับที่สนามบินแล้วส่งกลับบ้าน ให้เก็บตัวกันเอาเอง นี่คือภาพผู้บริหารประเทศไทยทำได้เท่าที่เห็น เป็นวิธีรับมือกับสถานการณ์พิเศษแบบ "ตัวใครตัวมัน"</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ไทยรัฐ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ขณะนี้ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปในทุกทวีปทั่วโลก ส่วนที่ประเทศไทยยังถือว่าคุมสถานการณ์ได้ อยู่ยังไม่แพร่ระบาดถึงระดับ 3 แต่นายกรัฐมนตรีก็ต้องหนักใจ เมื่อต้องเจอกับปัญหาแรงงานไทยผิดกม.ที่กลับจากเกาหลีใต้ ซึ่งรมว.สธ. ถึงกับช็อกเพราะไม่ได้เตรียมรับมือ ตอบคำถามสื่อว่า ถ้าเขาออกจากบ้านไปในที่สาธารณะก็ต้องแจ้งเขา "เพราะเราไม่มีกฎหมายไปห้าม" ฟังแล้วหดหู่ รัฐบาลนี้คุมทั้งอำนาจบริหารและนิติบัญญัติ จึงมีอำนาจออกกฎหมายได้ทุกเมื่อ แม้แต่ในช่วงปิดประชุมรัฐสภา รัฐบาลมีอำนาจออกพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญเพื่อความปลอดภัยสาธารณะหรือปกป้องภัยพิบัติสาธารณะ</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์เทียบท่า หน้า3</p> <p>-กล่าวว่า แรงงานไทยผิดกม.ในเกาหลีใต้ กว่า 120,000 คน ต้องการกลับประเทศไทย ทำให้ประชาชนคนไทยกังวลหนัก รมว.สธ. รับผิดชอบต่อ มท.1 เพื่อผนึกพลังระหว่างกระทรวง ขอให้เชื่อมั่นมาตรการรองรับของไทย</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์เหะหะพาที</p> <p>-กล่าวว่า ประเด็นหลักที่คนไทยส่วนใหญ่วิตกกังวลและแสดงความกังวลผ่านโซเชียลอย่างชัดเจนก็คือ เกรงว่าแรงงาน 5,000 คน จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ จะไม่กักตัวเอง ดังนั้น สธ. ควรร่วมมือกับก.มหาดไทย โดยเฉพาะกับจังหวัดต่างๆ ดำเนินการคุมเข้ม และมีคณะแพทย์ไปคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยให้ความวิตกกังวลของคนไทยได้บ้าง ที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวแรงงานเหล่านั้น จะต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจังจริงจังและซื่อสัตย์ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน รอคอยอากาศร้อนที่กำลังจะมาถึงเป็นตัวช่วยตัวจริง</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ special scoop</p> <p>-เสนอสรุปว่า แพทย์ทหารรัฐต้องเร่งจัดการ และควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19ที่กำลังจะเข้าสู่ระยะที่ 3 หากจัดการไม่ดีจะมีคนตายมาก โดยเฉพาะแรงงานไทยผิดกม.ที่มาจากเกาหลีต้องถูกกักตัวทุกคน ด้าน "ศิริราช-จุฬาฯ"หนักใจ ไม่มีห้องแยกพิเศษ ขณะที่บิราศนราดูล และโรคทรวงอก มีห้องแยกพิเศษ แต่ไม่เพียงพอ ทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้ต้องรีบจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อนำแรงงานเหล่านี้เข้ามาพักไว้ก่อนโดยใช้พื้นที่ทหารซึ่งกรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความพร้อมมาก นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องออกแถลงการณ์ ออกทีวี บอกความจริงในเรื่องการแพร่กระจายให้กับประชาชนได้รับรู้ เพื่อไม่ให้เกิด Panic หรือความตื่นตระหนก พร้อมบอกถึงวิธีการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ใครไม่ทำก็ต้องมีบทลงโทษ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายระยะที่ 3 ให้ได้</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุ ทุกคนต้องป้องกันตัวเอง การระบาดของโรค COVID-19 จะเข้าสู่ระยะที่ 3 เร็วหรือช้า ก็อยู่ที่การจัดการในระยะที่ 2 อย่างกรณีฝึมน้อยจากเกาหลี 5,000 คน ที่ทยอยกลับเข้ามาเมืองไทย ถ้าเราบริหารจัดการกลุ่มคนเหล่านั้นคนไทยจากอยู่ระยะที่ 3 ก็จะไม่เกิด แต่ถ้าการบริหารจัดการกรณีฝึมน้อยไม่ได้ดี ทั้งในเรื่องข้อมูลคนป่วย จำนวนคนป่วย การควบคุม การติดตาม การดูแลไม่ดี ก็จะไปสู่การระบาดได้ ส่วนมาตรการในเรื่องของโรงพยาบาลสนาม ที่จะมารองรับ คนป่วย COVID-19 นั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะดำเนินการ แต่ที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนทุกคนในเวลานี้คือต้องรู้จักป้องกันตัวเอง</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า เป็นเรื่องยากมากที่จะตอบให้ชัดเจนว่า ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอัตราการตายจำนวนเท่าไร เพราะมันขึ้นกับหลายปัจจัย แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดสำหรับการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้คือ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีที่สุดตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสิ่งของที่สกปรก หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และเมื่ออยู่ในท่ามกลางฝูงคนที่มีจำนวนมากและอยู่ใกล้ชิดกันมากๆ ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา แล้วเมื่อกลับถึงบ้านก็ต้องรีบชำระร่างกายให้สะอาดโดยเร็ว พร้อมกับนำเสื้อผ้าที่สวมในวันนั้นไปซักล้างโดยทันที ขอย้ำว่าโรคนี้สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าโรคนี้คือความตื่นตูม ความไร้สติ และการชี้หน้าตำหนากันว่า แกคือต้นเหตุของโรค</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ไทยโพสต์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า รับมือโควิด-19 อย่างมีสติไม่ตื่นตระหนก_ในสภาวะเช่นนี้ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือร่วมแรงกันในการทำให้ประเทศไทยรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ให้ได้ ภายใต้การตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุจนขาดสติ แต่ก็ไม่ประมาทในการป้องกันตัวเอง</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ เปิดชื่อยา11สูตรรักษาโคโรนาไวรัส ทั้งนี้ สูตรยาแบบที่ 6 ใช้ตัวยา "เรมเดซิเวียร์" (Remdesivir) นั้น มีกระแสข่าวว่าถูกนำไปจดสิทธิบัตรเป็นยาด้านไวรัสโควิด-19 ในจีนแล้ว ขณะที่บริษัทยาในอเมริกาก็ขอยื่น จดสิทธิบัตรยาตัวเดียวกันนี้ด้วย เนื่องจากมีผลทดลองว่าออกฤทธิ์ต้านไวรัสโคโรนาในระดับเซลล์ได้อย่างดี ไม่เฉพาะสายพันธุ์ 2019 แต่ในไวรัสซาร์สและไวรัสเมอร์ส ก็เคยออกฤทธิ์ได้ผลดีเช่นกัน สงครามธุรกิจค้าขาย "ยาด้านโควิดะ19" กำลังเริ่มขึ้นแล้ว หวังว่า "องค์กรเภสัชกรรม" จะเตรียมแผนรับมือไว้แล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อแนะนำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโควิด-19 ว่า ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้รับรองแล้วว่าฟ้าทะลายโจรเป็นยาต้านไวรัสหวัดที่ตีมากตัวหนึ่ง ซึ่งไม่มีผลข้างเคียงต่อดับ ไต ไม่คือยาหรือทำให้วงนอนขณะขับรถเหมือนเคมีเกสซิ่งทั้งหลาย ยังมีข้อสังเกตของแพทย์แผนไทยว่า การใช้ยาฟ้าทะลายโจรควรใช้อย่างองค์รวม ซึ่งน่าจะได้ผลดีกว่าการใช้ยาสกัดสาระสำคัญ ดังนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรจำหน่ายแพร่หลาย การใช้ยาฟ้าทะลายโจรแบบแพทย์แผนไทยก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยควบคุมและป้องกันมิให้เชื้อไวรัสหวัดชนิดต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ที่ อาคารกรมการแพทย์ 6 กระทรวงสาธารณสุข ว่า ขณะนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีผู้ป่วย มะเร็งระยะที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว 46 คน และทยอยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ป่วยส่วนหนึ่ง walk in มาที่ คลินิกโดยตรง หวังว่าคลินิกแห่งนี้จะเป็นต้นแบบเพื่อให้โรงพยาบาลทั่วไปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการคลินิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 นั้น เมื่อคนไข้มาใช้บริการจะมีการตรวจสแกนไข้และซักประวัติ เพื่อประเมินความเสี่ยง หากไม่มีอาการจะให้ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาด จึงเข้ารับ บริการ แต่หากเพิ่งกลับมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง ขออนุญาตให้กลับมารับบริการในภายหลัง 14 วัน ทั้งนี้ ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และ 4 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://cannabis.dms.moph.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 09-7005-4041 ในวันและเวลาราชการ</p>	
<p>สื่อแนะนำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจฯเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด "คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม" บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างปลอดภัย ภายใต้การ ดูแลของแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวมหาสารคามและใกล้เคียง เข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาเพิ่มมากขึ้น</p>	
<p>เหตุทะเลาะวิวาทในรพ.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว สธ. เตือนการทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล ห้องฉุกเฉิน ศาลพิพากษาจำคุก ไม่รอลงอาญา เผยกรณีห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลอ่างทอง ศาลจังหวัดอ่างทองพิพากษาจำคุก 1 ปี 6 เดือน สธ. เผย กรณีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทที่ห้อง ฉุกเฉินรพ.อ่างทอง เมื่อเดือน พ.ย.62 ศาลจังหวัดอ่างทองมีคำพิพากษา จำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ รพ.เป็นสถานที่ที่มีไว้ สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ ไม่ควรที่ผู้ใดจะล่วงละเมิดเข้าไปทำลายความสงบเรียบร้อย เหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นการกระทำที่อู กอาจ กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวม สธ. จะดำเนินคดี ไม่มีการยอมความกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่รพ. และขอความร่วมมือประชาชนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง เพื่อให้รพ.เป็นพื้นที่ปลอดความรุนแรง</p>	
<p>การฟื้นฟูเด็กที่พูดไม่ชัด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ เผย เด็กที่พูดไม่ชัด เป็นความผิดปกติของการเปล่งเสียงพูดทั้งเสียงสระ พยัญชนะ และเสียง วรรณยุกต์ สาเหตุเกิดจากความบกพร่องของอวัยวะในช่องปากและใบหน้า การทำงานของอวัยวะที่ใช้ในการพูด ระบบประสาท ที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ภาวะสมองพิการ ความบกพร่องทางการได้ยิน การเรียนรู้การพูดที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม และ ภาวะความบกพร่องอื่นๆ โดยตามปกติแล้วพัฒนาการในเด็ก อายุ 2-4 ขวบ จะยังพูดไม่ชัดทุกเสียง ถ้า 4 ขวบขึ้นไปแล้วพูดไม่ชัดในเสียงที่ควรจะได้ เช่น เสียงพยัญชนะ ม, น, ท, อ, ค, ย เป็นต้น ผู้ปกครองควรจะพาเด็กมาพบนัก แก่ไขการพูด ซึ่งสถาบันสิรินธรฯ ให้การฟื้นฟูเด็กที่พูดไม่ชัด มีความผิดปกติของการเปล่งเสียงพูด ผักผ่อนให้ออกเสียงที่ถูกต้องจน สนทนาในชีวิตประจำวันได้</p>	
<p>วินโรค</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-กล่าวว่า นพ. สุวรรณชัย วัฒนาวิชัยเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงด้านการศึกษาวินิจฉัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกเพื่อวินิจฉัยวินโรคแห่งแรกของประเทศไทย ระหว่างกรมควบคุมโรค กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว หยุดการแพร่กระจายเชื้อ บนรถ Digital Mobile X-ray เป็นแห่งแรก มีคุณสมบัติพิเศษ คือ 1) สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีปอดได้คราวละหลายๆ ในเวลาอันสั้น และทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และยังประมวลผลรวมไป ถึงอาศัยข้อมูลการตรวจด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากภาพถ่ายรังสีปอด เพื่อช่วยในการยืนยันผลการอ่านภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะเจาะจง เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างฐานข้อมูลวินโรคของประเทศไทย</p>	